

โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาเทพารักษ์ จัปมือ “ยิปซัม ตราช้าง” สร้างอาคารสีเขียว มุ่งเป็นศูนย์กลางการ แพทย์ครองใจชุมชนย่านเทพารักษ์



โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาเทพารักษ์ จัปมือ “ยิปซัม ตราช้าง” สร้างอาคารสีเขียว
มุ่งเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครองใจชุมชนย่านเทพารักษ์

คุณพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการบริษัท สินแพทย์ เทพารักษ์ จำกัด เปิดแนวคิดการبنىโรงพยาบาลเป็นโรง
พยาบาลสำหรับทุกคนในครอบครัวในย่านเทพารักษ์

โดยนอกเหนือจากคุณภาพการรักษาและบริการทางการแพทย์แล้ว ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการสร้างอาคารซึ่งมีผล
ต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่มว่า “การสร้างโรงพยาบาลต้องใส่ใจรายละเอียดสูงสุด

เนื่องจากมีผลต่ออนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน อาคารของเราจึงสร้างขึ้นด้วยคอนเซ็ปต์อาคารสีเขียว
(Green Building)

โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาเทพารักษ์ อาคารสูงสีเขียวขนาด 14 ชั้น อยู่ในแหล่งชุมชน ติดถนนใหญ่ เดินทาง
สะดวกสบาย สามารถมองเห็นได้แต่ไกล การออกแบบด้วยแนวคิดอาคารสีเขียว

(Green Building) ก่อสร้างด้วยความคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ญาติ และผู้ที่เข้ามาติดต่อที่
โรงพยาบาล และให้่ง่ายสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกาย ควบคู่กับความสวยงาม

ทันสมัย รวมถึงการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้สึกเข้าถึงง่ายเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้
ใช้บริการเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของชุมชนย่านเทพารักษ์ สำหรับการตกแต่งภายใน

คำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุหลักเป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนผนังภายใน เพื่อการใช้งานที่มีคุณลักษณะเฉพาะ และส่วนฝ้า
เพดาน ต้องมีดีไซน์สวยงาม พูดยถึงระบบผนังต้องมีความแข็งแรงทนทาน

เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผนังจากการใช้งาน และถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจะต้อง
ซ่อมแซมได้สะดวกและง่าย ไม่รบกวนผู้ที่มาใช้บริการจนทำให้สภาพแวดล้อมที่ดีเสียไป ระบบผนังไฟเบอร์ร็อค

ยูเอสจี อะควา-ทัฟ (FIBEROCK) ตอบโจทย์ได้ดีในเรื่องดังกล่าว ส่วนงานฝ้าเพดาน เรื่องดีไซน์และความสวยงาม
เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นเหมือนหน้าต่างที่ทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกสบาย จึงเลือกใช้ยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน

ตราช้างพลัส เพื่อให้ฝ้าเรียบเนียนโดยเฉพาะฝ้าบริเวณโถงกลางที่ต้องการความสวยงามของฝ้าเป็นพิเศษ

โรงพยาบาลสินแพทย์ เลือกทำงานกับ “ยิปซัม ตราช้าง” เนื่องจากเหตุผลหลักด้านผลิตภัณฑ์ที่ทั้งได้คุณภาพ

มาตรฐานสากลและมีสินค้าหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล ช่วยเพิ่มความยั่งยืนของอาคารและลดการซ่อมบำรุงในระยะยาว นอกจากนี้ การบริการอย่างมืออาชีพในการดูแลให้คำปรึกษาดังแต่การเริ่มก่อสร้าง จากทีมสถาปนิกและผู้ออกแบบภายใน การแก้ไขงานที่รวดเร็ว จนถึงส่งมอบงานที่สมบูรณ์ไม่มีที่ติ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเจ้าของโครงการได้อย่างมาก”

คุณวรรณดา ดาโสม บริษัท พงษ์พร้อมพัฒนา จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาเทพารักษ์ กล่าวว่า “สิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ คือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน มีคุณสมบัติเฉพาะในเรื่องอนามัยและความปลอดภัย แต่ต้องมีความสวยงามทันสมัยเพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกสบายเมื่อเข้ารับบริการ บริษัทฯ ปรึกษาทางยิปซัมตราช้างและเห็นตรงกันว่า ระบบผนังไฟเบอร์ร็อค ยูเอสจี อะควา-ทัฟ (FIBEROCK) และยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน ตราช้างพลัส มีคุณสมบัติพิเศษตอบโจทย์การใช้งานของโรงพยาบาลที่มีงานระบบซับซ้อน แต่ยังคงต้องการการขนย้ายและติดตั้งสะดวก ปรับเปลี่ยนง่ายตามพื้นที่ใช้งาน และในส่วนของฝ้าเพดานไม่ต้องกังวลเรื่องรอยต่อสำหรับงานที่ต้องโชว์ความสวยเรียบเนียนของฝ้าแบบผืนใหญ่ ช่วยร่นระยะเวลาการทำงานของทีมงานผู้รับเหมา

ได้เป็นอย่างมาก ที่สำคัญการให้คำปรึกษาของยิปซัมตราช้าง เป็นแบบมืออาชีพอีกด้วย สามารถให้คำแนะนำก่อนการติดตั้ง และตรวจสอบหลังการติดตั้งเสร็จ เรียกว่าบริการได้อย่างครบวงจรเลยทีเดียว”

คุณยุทธศักดิ์ นฤชัยปรามโทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด กล่าวว่า “ยิปซัม ตราช้าง” เราทำงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ ที่ผู้บริหารมีแนวคิดทันสมัย คำนึงถึงคุณภาพของอาคารที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้งานและความยั่งยืนในการบำรุงรักษาอาคารในระยะยาว” ซึ่งการก่อสร้างโรงพยาบาลต้องให้ความสำคัญถึงสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย โจทย์หลักในการก่อสร้างจึงแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ผนังที่เน้นความคงทน

และส่วนฝ้าที่เน้นเรื่องดีไซน์ ยิปซัม ตราช้างได้นำเสนอระบบผนังไฟเบอร์ร็อค ยูเอสจี อะควา-ทัฟ (FIBEROCK) ซึ่งเป็นผนังภายในที่ดูดซึมน้ำเพียง 2% ป้องกันเชื้อราได้ดี สามารถเพิ่มคุณสมบัติป้องกันเพลิงไหม้ กันกระแทกดีเยี่ยม และเก็บเสียงได้ดี

สำหรับห้องเอ็กซเรย์จะใช้ผนังเอ็กซีบล็อก โดยไม่ปล่อยสารตะกั่วที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและบริการ โดยทั้งหมดที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นสภาวะที่โรงพยาบาลต้องมี ส่วนที่สองงานดีไซน์ ยิปซัม ตราช้างนำเสนอโซลูชันแผ่นยิปซัมขอบลาด 4 ด้าน ตราช้างพลัส

เพื่อให้การฉาบฝ้าเรียบเนียนโดยเฉพาะฝ้าบริเวณโถงกลางที่เป็นผืนกว้าง ให้สวยงามเรียบเสมอเป็นพิเศษ และยังมีสินค้ากลุ่ม Elephant D Zine ที่เน้นงานออกแบบสวยงาม เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกสบายตาและเพลิดเพลินไปพร้อม

กัน

ผลิตภัณฑ์ของ “ยิปซัม ตราช้าง” ทุกชิ้นผ่านการทดสอบจากศูนย์วิจัยและพัฒนาและศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในเมืองไทย โดยทั้ง 2 ศูนย์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย เรามั่นใจในคุณภาพสินค้า และนวัตกรรมที่จะช่วยให้การก่อสร้างเป็นเรื่องง่ายสำหรับเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง”

“การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ “ยิปซัม ตราช้าง” ในการนำเสนอ นวัตกรรมระบบโซลูชันและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา เพื่อการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงความปลอดภัย รวดเร็ว จัดการได้ง่ายและมีต้นทุนค่าดำเนินการต่ำ เป็น ก่อสร้างที่ยั่งยืนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก “ยิปซัม ตราช้าง” เชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาเทพารักษ์ จะเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของเทพารักษ์เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดแก่ประชาชนอย่าง ยั่งยืนตลอดไป” คุณยุทธศักดิ์ กล่าวสรุป